

Bệnh sùi mào gà ở phụ nữ: Triệu chứng và tác hại

Tìm hiểu triệu chứng biểu hiện của bệnh sùi mào gà ở phụ nữ cũng như tác hại của bệnh sùi mào gà có thể gây ra đối với sức khỏe nữ giới như thế nào?

Sùi mào gà là bệnh lây lan qua đường tình dục, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và tâm lý của người bệnh. Sùi mào gà xuất hiện ở cả nam và nữ nhất là những đối tượng đang trong độ tuổi hoạt động tình dục mạnh. Phụ nữ là đối tượng rất dễ bị nhiễm sùi mào gà. Tuy nhiên hầu hết các chị em đều khá thờ ơ với bệnh lý này. Xuất phát từ thực tế đó. Các chuyên gia của phòng khám sùi mào gà Hưng Thịnh sẽ phân tích [bệnh sùi mào gà ở nữ giới](#) với mong muốn giúp các chị em có thêm kiến thức về bệnh tật và tự bảo vệ mình trước những nguy cơ của bệnh.



Sùi mào gà là gì?

Bệnh sùi mào gà hay còn được gọi là Genital warts hay Condyloma acuminata. Đây là tình trạng tăng sinh của các tế bào biểu bì ở da và niêm mạc. Sùi mào gà do Virus Human Papilloma (viết tắt là HPV) gây ra.

Sùi mào gà còn có tên gọi khác là hạt cơm hậu môn, sinh dục. Sùi mào gà lây nhiễm chủ yếu qua đường tình dục không an toàn với người bệnh. Ở nữ giới, sùi mào gà thường khó phát hiện và chữa trị tận gốc hơn do cơ quan sinh dục của nữ có cấu trúc phức tạp và thường không có những biểu hiện rõ ràng của bệnh.

[Khám bệnh sùi mào gà ở đâu](#)

[chữa bệnh sùi mào gà hết bao nhiêu tiền](#)

[đốt sùi mào gà](#)

[sùi mào gà ở nữ giới](#)

[sùi mào gà ở nam giới](#)

[xét nghiệm hpv ở đâu](#)

[chi phí chữa bệnh sùi mào gà](#)

Biểu hiện của bệnh sùi mào gà ở nữ giới

Không giống như một số bệnh lây nhiễm qua đường tình dục khác, sùi mào gà là có thời gian ủ bệnh tương đối dài tùy thuộc vào sức khỏe của mỗi bệnh nhân. Thông thường từ sau 1 - 6 tháng các dấu hiệu của bệnh bắt đầu, tuy nhiên có bệnh nhân có thời gian ủ bệnh kéo dài tới 1 năm. Các dấu hiệu đó bao gồm:

Tại bộ phận sinh dục nữ xuất hiện các nốt sùi nhỏ, mềm và nhô cao, có đường kính khoảng từ 1 - 2 mm. Hoặc có thể là những tổn thương hình đĩa bẹt, bề mặt ráp và có màu hồng nhạt.

Sau một thời gian, những tổn thương này phát triển to hơn, chúng liên kết với nhau và lan rộng thành các nốt sùi như mào gà hay hoa súp lơ. Bề mặt của các nốt này thường rất mềm, ẩm ướt và có thể có các nốt mủ. Ngoài ra còn có thể xuất hiện các tổn thương trên vùng da và không bị thâm nhiễm.

Các nốt sùi không chỉ xuất hiện ở các môi lớn, môi nhỏ, âm vật mà còn có thể lan vào cổ tử cung hoặc lan ra hậu môn.

Các nốt sùi nếu phát triển mạnh có thể gây ra đau rát, chảy máu kèm theo mủ, đồng thời không chỉ kèm theo sùi mào gà mà các bệnh viêm nhiễm khác cũng phát triển gây tổn thương cho cơ quan sinh dục.

Xem thêm về [cách chữa bệnh sùi mào gà ở nữ giới](#) như thế nào tốt nhất?

Tác hại của sùi mào gà đối với sức khỏe nữ giới

- Bệnh sùi mào gà nếu không được chữa trị kịp thời sẽ nhanh chóng gây ra các viêm nhiễm ở bộ phận sinh dục và làm tăng nguy cơ ung thư âm đạo, ung thư cổ tử cung.

- Phụ nữ bị mắc bệnh sùi mào gà thường khiến sức đề kháng giảm mạnh, là nguyên nhân phát sinh các bệnh tật khác trên cơ thể.

- Sùi mào gà gây mất mỹ quan của cơ quan sinh dục và gây ra nhiều khó khăn trong sinh hoạt của người bệnh.

- Sùi mào gà là nhân tố quan trọng thúc đẩy quá trình viêm nhiễm phụ khoa ở nữ giới.

- Phụ nữ bị mắc bệnh sùi mào gà khi mang thai có nguy cơ hình thành khối u trong thành âm đạo gây tắc nghẽn đường sinh sản và khó khăn cho việc sinh nở của các mẹ. Ngoài ra phụ nữ bị sùi mào gà có nguy cơ sảy thai, sinh non hoặc lây bệnh sang thai nhi.

- Thông qua các hoạt động tình dục, sùi mào gà ở nữ giới có thể lây lan sang bạn tình hoặc thông qua các tiếp xúc gián tiếp như khăn tắm, bồn cầu, nhà vệ sinh... có thể lây sang các đối tượng khác. Sùi mào gà ở nữ giới có thể lây sang con là nguyên nhân gây suy thoái cộng đồng. Ngoài ra, sùi mào gà còn là nguyên nhân gây ra nhiều tác động xấu tới tâm lý và sức khỏe của phái đẹp.

Bạn đọc thân mến! Sùi mào gà là bệnh xã hội có tỷ lệ tái phát rất cao nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách. Chính vì vậy, ngay sau khi đứng trước nguy cơ của bệnh sùi mào gà, các chị em cần nhanh chóng đi khám và điều trị kịp thời. Vậy nên [khám chữa bệnh sùi mào gà ở đâu](#) tốt nhất? Phòng khám đa khoa Hưng Thịnh là một địa chỉ chữa sùi mào gà uy tín tin cậy cho các bệnh nhân bị mắc bệnh sùi mào gà. Nếu bạn còn thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 0352612932 để được tư vấn chi phí [chữa bệnh sùi mào gà hết bao nhiêu tiền](#) và chăm sóc miễn phí.

<https://trungtamytecamle.com/10-dia-chi-kham-chua-benh-sui-mao-ga-o-dau-tot-nhat-ha-noi>

<https://trungtamytecamle.com/chi-phi-chua-benh-sui-mao-ga-het-bao-nhieu-tien-gia-kham-xet-nghiem>

<https://trungtamytecamle.com/9-cach-chua-benh-sui-mao-ga-o-nam-nu-gioi-hieu-qua-triet-de>